



ลอตเตอรี่

หนึ่งในผลงานของ คสช. ที่สารพัดโพลล์ บอกว่าเป็นเรื่องที่ดี ประชาชนรู้สึกพอใจ นั่นคือ เรื่องของการที่จะทำให้ลอตเตอรี่ ขายตามราคาที่ดีพิมพ์ คือ ฉบับละ 80 บาท

เห็นเชียร์กันเยอะมากว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับสังคมไทย ที่ลอตเตอรี่จะไม่มีการขายเกินราคาอีกต่อไป

แต่เอาเข้าจริงๆ คสช. ก็พบว่า ไม่สามารถที่จะใช้อำนาจหักด้ามพร้าด้วยเข่าให้ผู้ค้าปลีก หรือพ่อค้าแม่ขายที่เดินเร่ขายกันอยู่ทั่วประเทศนั้น ขายในราคาฉบับละ 80 บาท เหตุผลสำคัญก็คือ ต้นทุนที่รับมามันเกิน 80 บาท หรือไม่ก็ปริ่มๆ จะแตะ 80 บาทอยู่แล้ว

หากต้องขายขาดทุน หรือขายแล้วไม่ได้กำไร ไม่มีเงินมาเลี้ยงครอบครัว เลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเอง ก็ไม่รู้จะขายไปทำไม อาการแสดงออกของพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายทำให้ คสช. ต้องทบทวนแนวทางใหม่ โดยอนุโลมให้ผู้ค้าปลีกขายในราคาฉบับละ 90 บาทได้

แล้วจะพยายามหาหนทางว่า ทำอย่างไรที่จะให้ต้นทุนไปถึงมือพ่อค้าแม่ขายได้ในราคาที่ต่ำลง

กลายเป็นเรื่องใหญ่ในการที่จะหาจุดสมดุล หาทางปรองดองให้ทุกฝ่ายตั้งแต่กองสลากฯ ยี่บัว ซาบีว และผู้ค้าขายปลีกมีกำไรอยู่ได้

ทำไปทำมากกลายเป็นเรื่องที่ช่างดูยิ่งใหญ่และสำคัญ

ยิ่งเหลือเกิน กับเรื่องของราคารลอตเตอรี่

กรุงเทพโพลล์ ออกสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,210 คน พบว่า ประชาชนร้อยละ 46.4 ได้พบเห็นหรือซื้อลอตเตอรี่ประจำงวดวันที่ 16 ก.ค. ที่จะถึงนี้ ในราคา 95-100 บาท รองลงมา ร้อยละ 30.1 มีการขายในราคา 85-90 บาท ประมาณ ร้อยละ 4.1 เท่านั้น ที่เจอราคาบวกหนักๆ คือขายในราคา 105-120 บาท

มีแค่ ร้อยละ 19.4 ที่พบเจอการขายในราคา 80 บาท

จึงไม่แปลกที่ความมั่นใจที่มีต่อ คสช.ว่าจะแก้ปัญหาการขายลอตเตอรี่เกินราคาได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวได้หรือไม่ พบว่า คนที่มั่นใจนั้นไม่ถึงครึ่ง คือ มีแค่ร้อยละ 42.9 ที่มั่นใจว่า คสช. จะทำได้

ส่วน 57.1% ที่เหลือที่ไม่เชื่อมั่นว่าจะทำได้นั้น แบ่งเป็นร้อยละ 39.4 ไม่มั่นใจว่าทำได้ กับอีกร้อยละ 17.7 ที่บอกว่า ไม่แน่ใจ

หลายคนที่รอคอย หรือหวังที่จะเห็นผลงานของ คสช.ที่จะเร่งสร้างความปรองดอง จับเสือมือเสือแดง มหายาศึก ยุติความเกลียดชังที่ฝังรากลึกมายาวนานแล้วนำประเทศเดินหน้าไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริง ก็เลยค่อนข้างจะงงว่า เรื่องของลอตเตอรี่ เป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนของสังคมไทยกระนั้นหรือ

ช่วยกระซิบบอกคนที่ไม่ซื้อลอตเตอรี่ ไม่เล่นหวย ให้เข้าใจยุทธศาสตร์เรื่องนี้หน่อยเถอะ ■

● อัคคี กัมปนาท ●